

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๗

วันที่ ๒ มิถุนายน 255๗

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายทงค์ หลักแหลม	ประธานสภา	ทงค์ หลักแหลม
2	นายจำรัส ช้างพลาย	รองประธานสภา	จำรัส ช้างพลาย
3	นางสาวฉนวนวรรณ จันทร์สุก	ส.อบต. หมู่ 1	ฉนวนวรรณ จันทร์สุก
4	นางจรัสศรี อนันต์หลาย	ส.อบต. หมู่ 1	จรัสศรี อนันต์หลาย
5	นายกิตติ ดอกนางแย้ม	ส.อบต. หมู่ 2	กิตติ ดอกนางแย้ม
6	นางสาวธนกานต์ รอดหลัก	ส.อบต. หมู่ ๒	ธนกานต์ รอดหลัก
7	นายอำนาจ หลักแหลม	ส.อบต. หมู่ ๓	อำนาจ หลักแหลม
8	นายสาโรจน์ ทับเพียร	ส.อบต. หมู่ 4	สาโรจน์ ทับเพียร
9	นางสายใจ ปานอัน	ส.อบต. หมู่ 5	สายใจ ปานอัน
10	นางยุพา แซ่บู๊	ส.อบต. หมู่ 5	ยุพา แซ่บู๊
11	นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์	ส.อบต. หมู่ 6	สมศักดิ์ บรรลือทรัพย์
12	นายสุภชัย อ่อนละมูล	ส.อบต. หมู่ 6	สุภชัย อ่อนละมูล
13	นายชวลิต สังข์สน	เลขานุการสภา	ชวลิต สังข์สน

ผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายชัญ แสงหิรัญภาดา	นายก อบต.	ชัญ แสงหิรัญภาดา
2	นายไพรัช ม่วงไหมทอง	รองนายก อบต.	ไพรัช ม่วงไหมทอง
3	พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส	รองนายก อบต.	พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส
๔	นายถกล เพียรชนะ	เลขานุการนายก อบต.	ถกล เพียรชนะ

พนักงานส่วนตำบล/ นักศึกษาฝึกงาน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายประสิทธิ์ ใจปิง	นักศึกษาฝึกงาน	ประสิทธิ์ ใจปิง
2	นายนพดล สามณี	นักศึกษาฝึกงาน	นพดล สามณี
3	นายธวัช สายทอง	นักศึกษาฝึกงาน	ธวัช สายทอง
๔	นายนพพล พราหมณ์ฤกษ์	นายช่างโยธา	นพพล พราหมณ์ฤกษ์
๕	นางชุลีพร เลาหะสัมพันธ์พร	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ชุลีพร เลาหะสัมพันธ์พร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๗ ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีท่านใดจะขอแก้ไขขอเชิญได้
ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจง

เลขานุการสภาฯ

การโอนงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจของ
สภาท้องถิ่น สำหรับการขออนุมัติการโอนครั้งนี้เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน เป็นค่าจัดทำราวจับบันไดทางขึ้น อบต. รวสแตนเลส ข้างละ ๗ เมตร รวม ๑๔
เมตร เสาทอสแตนเลส ขนาด \varnothing ๓ นิ้ว จำนวน ๘ ต้น งบประมาณ ๔๕,๘๐๐ โดยขอ
โอนจากหมวดเงินอุดหนุนรายการอุดหนุนการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๒
จำนวน ๔๑,๖๒๘ บาท และค่าซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในตำบล ๔,๑๗๒ บาท

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ ก่อนที่จะขอความเห็นชอบสมาชิกสภา

นายอานวย หลักแหลม

งบที่โอนจากค่าซ่อมแซมหลุมบ่อเมื่อโอนไปแล้วจะมีงบประมาณเพียงพอในการ
ดำเนินการหรือไม่

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกชี้แจง

นายก อบต.

งบประมาณซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลุมบ่อภายในตำบล ตั้งไว้ทั้งหมด
๑๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนี้ได้ไปสำรวจพื้นที่ที่จะซ่อมแซมแล้วใช้งบประมาณ ๕๑,๐๐๐
บาท ยังมีงบประมาณเหลือเพียงพอสำหรับไว้ซ่อมแซมหลังช่วงฤดูฝน

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นค่าจัดทำราวจับ
ทางขึ้น อบต. จำนวน ๔๕,๘๐๐ บาท ตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการชี้แจงประกอบกับ
รายละเอียดโครงการที่อยู่ในมือทุกท่านโปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม	มีมติอนุมัติจำนวน ๑๑ เสียง ประธานสภาออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าเสริมไหล่ทางถนน
	๔.๑ เป็นค่าเสริมไหล่ทางถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร และ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จากแยกคลองชลประทาน - ทางแยกเข้าที่ทำการ อบต. หมู่ ๓ จำนวน ๓๓๓,๐๐๐ บาท
	๔.๒ ค่าถมลูกรังทรายเสริมไหล่ทางจากที่ อบต. - ที่นายเมิน ปลั่งศรี กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๘๘,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	ด้วยผู้บริหารเสนอขออนุมัติสภาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปเสริมไหล่ทางถนนทางเข้า อบต. จำนวน ๒ โครงการ ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน ก่อนที่ให้สภาพิจารณา ขอให้นายกได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอสภาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งนี้ด้วย
นายก อบต.	ในการขอสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปเสริมไหล่ทางถนน คสล. จากแยกถนน เรียบคลองชลประทาน - ทางแยกเข้าที่ทำการ อบต. และถมลูกรังทรายเสริมไหล่ ทางจากที่ อบต. - ที่นายเมิน ปลั่งศรี เพราะว่าถนนดังกล่าวคับแคบ รวดสวนทาง กันไม่สะดวกทำให้รถพลัดตกถนนบ่อยครั้ง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักใน การสัญจรไปมาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัดห้วยเสือ โรงเรียนวัดห้วยเสือ และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด และจากการทำประชาคมหมู่บ้านก็ขอให้ อบต. ดำเนินการเสริมไหล่ทาง รวมทั้งบุคคลภายนอกที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้ก็ปรารถนา ให้ อบต. ขยายไหล่ทาง ซึ่งเป็นปัญหามานานแล้วสมควรได้รับการแก้ไข
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญได้
นายอำนาจ หล้าแหลม	ผมเห็นด้วยในการเสริมไหล่ทางเพราะเป็นปัญหามานานแล้ว สำหรับการเสริมไหล่ ทางจากที่ อบต. - ที่นายเมิน ปลั่งศรี จะแข็งแรงหรือไม่
นายก อบต.	การถมลูกรังเสริมไหล่ทางจากที่ อบต. - ที่นายเมิน ปลั่งศรี ใช้แผ่นสำเร็จกันเท ด้านบนและด้านล่างระยะห่างของเสารับแผ่นสำเร็จ ประมาณ ๒ เมตร ซึ่งแข็งแรง พอไม่พังแน่นอน
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการชี้แจง ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ	การจ่ายขาดเงินสะสมอาจจ่ายขาดจากเงินสะสม กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ สังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อบต. หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปตามแผนพัฒนาและต้องมีเงินเหลือเพียงพอ สรรองไว้จ่ายในภารกิจที่จำเป็น เงินสะสมขณะนี้มียู ๒๐,๖๗๓,๑๔๑ บาท แยก เป็นเงินทุนสำรองเงินสะสม ๗,๘๖๔,๖๓๙ บาท ซึ่งเพียงพอในการบริหารงาน ส่วน

การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ เป็นอำนาจของสภาและโครงการเสริมไหล่ทางถนน คสล. หมู่ ๓ กับโครงการถมลูกรังทรายเสริมไหล่ทาง ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบล สามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗) เพิ่มเติมแล้ว

ประธานสภาฯ

ตามที่นายกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเลขาสภาได้ชี้แจงภารกิจที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมไปดำเนินการได้ รวมถึงจำนวนเงินสะสมที่มีอยู่ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปดำเนินการโครงการถมลูกรังทรายเสริมไหล่ทางจากที่ อบต. - ที่นายเมิน ปลั่งศรี กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๘๘,๐๐๐ บาท และโครงการเสริมไหล่ทางถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จากสี่แยกทางเข้าถนนเรียบคลองชลประทานถึงสามแยกทางเข้า อบต. ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓๓๓,๐๐๐ บาท รวมขออนุมัติจ่ายขาดทั้งสิ้น ๖๒๑,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติจำนวน ๑๑ เสียง ประธานสภาฯออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริหารไปดำเนินการแก้ไขเชิญได้

นางจรัสศรี อนันต์หลาย

ขอให้รับดำเนินการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำบริเวณที่นางปอนและเสนอแนะให้ อบต. จัดทำรถนำเที่ยวเพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต.

นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุข

ขอให้ซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกำลังกายป้ายทางเข้าโบราณสถานวัดกลางและป้ายทางเข้าทำน้ำ รวมถึงการคืนเงินยืมเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มทำไร่และเลี้ยงสัตว์ หมู่ ๑

นายกิตติ ดอกนางแย้ม

สอบถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายต้อย - ชลประทาน

น.ส.ธนกานต์ รอดหลัก

สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายที่อยู่ และการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ซอย ๒

นายอำนาจ หลีกแหลม

ให้ อบต. ซ่อมแซมฝาร่องกลางซอยหลังบ้านนายชุ่มและซ่อมแซมฝาท่อถนนหลัง หมู่บ้าน

นายสาโรจน์ ทับเพียร

ขอสนับสนุนเครื่องตัดไม้ไปตัดไม้บริเวณสระน้ำ หมู่ ๔

นางยุพา แซ่บู

ขอให้ติดตั้งเสาหอกระจายข่าวที่ทำการรื้อถอนไว้ เพื่อไว้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน หมู่บ้าน และติดกระจกโค้งตรงประตูออกจากวัดด้านทิศตะวันตกและซ่อมแซมป้าย ซอย

- นายสายใจ ปานอัน การขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ทำเป็นหนังสือ การใช้โทรศัพท์ติดต่อบางครั้งไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้สมาชิกไม่รู้
- นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์ ขอให้ซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนสายไปเขาทะเลโมนำรถให้ไปซ่อมแซมรวมทั้งซ่อมแซมป้ายชอยและตัดต้นไม้ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน
- ประธานสภาฯ ผากให้ผู้บริหารได้ติดตั้งกระจกโค้ง ชอยหน้าบ้านกำนันและชอยข้างบ้าน
- เลขานุการสภาฯ การซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำยังรอรายละเอียดอยู่สำหรับเงินยืมเศรษฐกิจชุมชนที่ยังคืนไม่ครบขณะนี้กลุ่มได้ทำเรื่องขอผ่อนผันแล้ว และสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายที่อยู่ระหว่างปี ให้ผู้ที่ย้ายไปขึ้นทะเบียนที่ท้องถิ่นที่ตนย้ายไปใหม่ ในระหว่างเดือน ต.ค. - พ.ย. และที่ย้ายระหว่างปี เบี้ยยังชีพให้รับจากที่เดิมไปก่อน และเรื่องอื่น ๆ ที่สมาชิกเสนอ ขอเชิญนายกชี้แจง
- นายก อบต. ตามที่สมาชิกได้เสนอปัญหาเพื่อให้ผู้บริหารแก้ไข ก็ขอตอบในภาพรวมการทำงานของผู้บริหารต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันตรวจสอบดูแลไม่ว่าถนน ไฟสาธารณะ รางระบายน้ำ ซึ่งในทุกวันจันทร์ให้สมาชิกมาเขียนคำร้องโดยเขียนให้ชัดเจน สำหรับการซ่อมแซมถนน ติดตั้งกระจกโค้งสัญญาณไฟกระพริบจะรีบดำเนินการให้ และจะแจ้งให้สมาชิกให้ช่วยกันตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการ รายการใดที่สามารถแก้ไขได้ในปีนี้ จะดำเนินการให้ถ้ายังแก้ไขไม่ได้ ก็จะนำเข้าแผนพัฒนาตำบลเพื่อไปดำเนินการในปีต่อไป และสำหรับการสร้างสะพาน ประมาณกลางเดือนมิถุนายน ผู้รับจ้างจะรื้อถอนสะพานเดิมออก ก็ขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในระหว่างการก่อสร้างก็ขอให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อน
- พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส ขอฝากประชาสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี เพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ รพ.สต. ตำบลสมอพลือ
- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 1๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ) นายชวลิต สังข์สน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายชวลิต สังข์สน)
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ) นายทงค์ หลีกแหลม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทงค์ หลีกแหลม)
ประธานสภาฯ